

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG  
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG  
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 114/QLTTLCA-NVTH  
V/v phối hợp giám sát thực hiện quy  
định về hoá đơn điện tử đối với hoạt  
động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lào Cai, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc

Thực hiện Công điện số 2036/CD-BCT ngày 28/3/2024 của Bộ Công Thương về việc thực hiện nghiêm quy định về hoá đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lào Cai yêu cầu các Đội QLTT trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Cục QLTT tỉnh Lào Cai tại Công văn số 34/QLTTLCA-NVTH ngày 18/01/2024 về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; Công văn số 56/QLTTLCA-NVTH ngày 07/02/2024 về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; Công văn số 101/QLTTLCA-NVTH ngày 20/3/2024 về việc phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

2. Tăng cường thực hiện công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn được giao quản lý. Riêng đối với các Đội QLTT số 1, 2, 3, 4 cần tập trung làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn (nếu có) để nắm bắt các thông tin về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoá đơn điện tử, lập biên bản ghi nhận các nội dung làm việc cụ thể và tổng hợp kết quả giám sát, làm việc gửi về Cục QLTT tỉnh Lào Cai theo chế độ báo cáo hàng tuần, tháng để tổng hợp báo cáo Tổng cục, Bộ Công Thương theo quy định.

3. Chủ động phối hợp với cơ quan Thuế và các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hoá đơn điện tử.

4. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương các cấp và cơ quan thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền đến người tiêu dùng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm, yêu cầu xuất hoá đơn bán lẻ khi mua xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu các Đội QLTT trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Cục QLTT tỉnh Lào Cai để chỉ đạo, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Cục QLTT;
- Lưu: VT, NVTH.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Trịnh Ngọc Ánh**